

Số: /UBND-NN

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2020

V/v báo cáo kết quả đào tạo
nghề nông nghiệp cho lao
động nông thôn năm 2020.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa.

UBND huyện Triệu Sơn nhận được Công văn số 4698/SNN&PTNT-PTNT ngày 02/12/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020, UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Năm 2020 huyện đã phối hợp với Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức mở 01 lớp đào tạo nghề trồng cây ăn quả, cụ thể:

- Nghề: Trồng cây ăn quả.

+ Tổng số người học: 35 người, trong đó: đối tượng 1: 0 người; đối tượng 2: 0 người; đối tượng 3: 35 người (14 nữ, 21 nam).

+ Thời gian đào tạo: Dưới 03 tháng. Từ 15/11/2020 đến 15/01/2021.

+ Địa điểm mở lớp: Xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn.

+ Cơ sở dạy nghề: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức.

+ Kinh phí: 70.000.000 đồng.

+ Phương án giải quyết việc làm sau đào tạo: Hợp đồng bao tiêu sản phẩm 24 tháng trở lên.

2. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020

- Những mặt đạt được:

+ Có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện nên công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn có nhiều chuyên môn tích cực, nhiều nghề mới được phổ biến, tay nghề của người dân được nâng cao.

+ Đội ngũ giáo viên phần lớn là thợ lành nghề, số giáo viên dạy lý thuyết chuẩn hóa về chuyên môn và đã qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, số giáo viên dạy thực hành đã qua lớp bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho người dạy nghề.

- Tồn tại, hạn chế:

Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định, song công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Việc triển khai công tác này còn chậm, thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với đặc điểm của từng vùng, miền, chưa gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội - quy hoạch nông thôn mới, cụ thể:

+ Chưa gắn đào tạo nghề với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội để chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng giảm dần tỷ lệ lao động nông nghiệp, tăng dần lao động tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Một số nghề chưa phát huy hiệu quả sau đào tạo, người lao động sau khi học nghề chưa duy trì được nghề lâu dài.

+ Về chương trình đào tạo nghề: Các Cơ sở đào tạo nghề đã căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp & PTNT xây dựng chương trình dạy nghề. Tuy nhiên việc triển khai còn chậm, chưa sát thực với yêu cầu của thị trường lao động, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của người học nghề.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc